



คำประกาศเกียรติคุณ

ศาสตราจารย์ ดร.วิจิตร ศรีสอ้าน

อักษรศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (Doctor of Letters)
มหาวิทยาลัย Wawasan Open University ประเทศมาเลเซีย

ศาสตราจารย์ ดร.วิจิตร ศรีสอ้าน ผู้ซึ่งเฟื่องฟูจากตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นผู้ที่ได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางในประเทศไทย ในฐานะ “บิดาแห่งการศึกษาทางไกล” ศาสตราจารย์วิจิตร เกิดเมื่อวันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๗๗ สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปริญญาโทและปริญญาเอก ด้านบริหารการศึกษาจากมหาวิทยาลัยมินเนโซตา สหรัฐอเมริกา

เป็นระยะเวลากว่า ๔๐ ปี ที่ศาสตราจารย์วิจิตรได้รับใช้ประเทศชาติด้วยผลงานที่โดดเด่น ทั้งในฐานะข้าราชการพลเรือนและนักการศึกษา ศาสตราจารย์วิจิตรได้มีบทบาทสำคัญในการก่อตั้งมหาวิทยาลัยสุโขทัย-ธรรมมาธิราช ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยเปิด ในระบบการเรียนทางไกลแห่งเดียวในประเทศไทย และทำหน้าที่อธิการบดีผู้ก่อตั้ง ซึ่งเป็นอธิการบดีคนแรก เป็นระยะเวลา ๑๐ ปี ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๒๑ ซึ่งเป็นปีเริ่มการก่อตั้ง มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมมาธิราชได้ผลิตบัณฑิตไปแล้วประมาณ ๔๐๐,๐๐๐ คน และในปัจจุบันมีนักศึกษาซึ่งส่วนใหญ่เป็นผู้ที่ทำงานอยู่แล้วลงทะเบียนเรียนประมาณ ๑๔๕,๐๐๐ คน

ในช่วงเวลาที่รับราชการ ศาสตราจารย์วิจิตรได้ดำรงตำแหน่งอธิการบดีของห้ามหาวิทยาลัย รวมทั้งตำแหน่งรองปลัดทบวง และปลัดทบวงมหาวิทยาลัย ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๑๗-๒๕๓๗ ศาสตราจารย์วิจิตรได้มีผลงานทางวิชาการตีพิมพ์เผยแพร่ในลักษณะของรายงานการวิจัยเกี่ยวกับการอุดมศึกษาและการปฏิรูปการศึกษา จำนวน ๕ เรื่อง ตำรา ๑๐ เล่ม และบทความทางวิชาการมากกว่า ๖๐ เรื่อง

ศาสตราจารย์วิจิตรได้ทำงานการเมืองระดับชาติ ในปี พ.ศ. ๒๕๓๑ เพื่อผลักดันการปฏิรูปการศึกษา โดยได้ทำหน้าที่สมาชิกวุฒิสภา ในช่วงปี ๒๕๓๑-๒๕๔๓ และได้รับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๔๔-๒๕๔๘ ในฐานะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ในช่วงปี ๒๕๔๙-๒๕๕๑ ศาสตราจารย์วิจิตรได้มุ่งมั่นส่งเสริมการศึกษาตลอดชีวิต เพื่อการเตรียมคนไทยให้สามารถเผชิญกับความท้าทายของยุคเศรษฐกิจฐานความรู้

ผลงานของศาสตราจารย์วิจิตรได้รับการยอมรับและการยกย่องให้ได้รับรางวัลเกียรติคุณทั้งระดับชาติและระดับนานาชาติมากมาย ศาสตราจารย์วิจิตรได้รับปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์จากมหาวิทยาลัยในประเทศไทยหกแห่งและในต่างประเทศสามแห่ง

ในปัจจุบัน ศาสตราจารย์วิจิตรเป็นรองประธานฝ่ายบริหาร สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ นอกเหนือจากการเป็นนายกสภามหาวิทยาลัยของมหาวิทยาลัยหัวแห่ง

มหาวิทยาลัยเปิดวาระสาน ประสาทปริญญาอักษรศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์แก่ศาสตราจารย์ ดร.วิจิตร ศรีสอ้าน เพื่อเป็นเกียรติและเป็นการยกย่องในการอุทิศตนให้กับการพัฒนาการศึกษา เพื่อชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีของประชาชน

